



Giáo Xứ Việt Nam Đức Mẹ La Vang

Our Lady of La Vang Parish

*Văn Phòng Linh Mục Thánh Xứ - Office of the Pastor*

## *Thư Cha Chính Xứ*



Chúa Nhật, ngày 22 tháng 9 năm 2024

Kính thưa Quý Cụ, Quý Ông Bà và Anh Chị Em:

Trong công trình xây dựng nhà thờ Đức Mẹ La Vang của giáo xứ chúng ta, thật ra còn một phần nhỏ chưa được thực hiện. Đó là xây dựng nhà nguyện nhỏ phía cuối nhà thờ. Lý do chưa xây luôn lúc xây nhà thờ cũng là vì thiếu tài chánh. Cho nên cha cựu chánh xứ chưa thực hiện được. Vì lẽ đó mà nay tôi muốn tiếp tục làm nốt. Cũng có vài lý do tại sao nên xây nhà nguyện.

Thứ nhất, ngôi nhà nguyện sẽ được gọi là Nhà Châu Thánh Thể. Các nhà thờ lớn trên thế giới đều có một Nhà Châu Thánh Thể bên trong nhà thờ. Nơi đó sẽ là không gian nhỏ để các tín hữu đi tìm bình an trước sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể. Một khi hoàn tất công trình này, Nhà Châu Thánh Thể sẽ mở cửa từ 7:30 AM đến 7:00 PM mỗi ngày. Và Nhà Châu sẽ có bầu khí thinh lặng chứ không phải là nơi cầu nguyện cộng đồng.

Thứ hai, công trình Nhà Châu Thánh Thể sẽ được khởi công và hoàn thành vào năm 2025, để ghi dấu kỷ niệm Năm Thánh 2025 của Giáo Hội Hoàn Vũ và kết thúc ba năm (2023-2025) Phong Trào Cổ Võ Phục Hưng Thánh Thể Toàn Quốc do Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ khởi xướng. Ngoài ra, năm 2025 cũng đánh dấu 50 năm tị nạn của người Việt tha hương. Tại Nhà Châu, người tín hữu Công Giáo gốc Việt ở thời điểm 2025 sẽ “tị nạn” nơi Chúa Giêsu Thánh Thể. Nghi thức khởi công do Đức Giám Mục Giáo Phận San Jose chủ sự, dự định sẽ được cử hành vào lễ Kính Mình và Máu Chúa Kitô, Chúa Nhật, ngày 22 tháng 6 năm 2025.

Bản vẽ Nhà Châu Thánh Thể được trưng bày cuối nhà thờ từ cuối tuần này để mọi người xem. Nhằm bảo đảm công trình Nhà Châu là một phần của tổng thể kiến trúc Nhà Thờ, chứ không phải thêm vào, nên giáo xứ quyết định làm việc tiếp với công ty Kiến Trúc Sư Sim Architects Inc, là công ty thực hiện công trình nhà thờ Đức Mẹ La Vang. Nhà Châu Thánh Thể có diện tích 1,100 square feet. Toạ lạc ở khu vực hiện đang có bức tượng Thánh Patrick. Kiến trúc Nhà Châu cũng sẽ giống như kiến trúc Nhà Thờ, mang phong cách đương đại. Nhà Châu được thiết kế hướng ra Đài Đức Mẹ La Vang. Theo giới chuyên môn, ánh sáng mặt trời cũng chiếu vào Nhà Châu và bên trong Nhà Châu ban ngày sẽ sử dụng chủ yếu ánh sáng thiên nhiên. Các tín hữu đến cầu nguyện sẽ mang lấy tâm tình giao hoà giữa đất với trời. Và dĩ nhiên, trung tâm điểm của Nhà Châu là Mặt Nhật Thánh Thể. Hiện tại, giáo xứ đang tham khảo với một vài nhà thiết kế mỹ thuật Công Giáo tại Mỹ, Ý và Việt Nam để chọn ra một bản vẽ Mặt Nhật sao cho nghệ thuật, ý nghĩa và có một không hai cho Nhà Châu, rồi sau đó mới đặt nhà chuyên môn thực hiện chiếc Mặt Nhật.

Hôm nay qua lá thư này, tôi chính thức kêu gọi quý ân nhân ủng hộ tài chánh cho công trình Nhà Châu Thánh Thể. Nhà Châu là nơi Chúa ngự và là nơi các tín hữu đến “cư ngụ” trong Nhà Chúa nên xây phải chất lượng. Ước tính chi phí xây dựng công trình là 1.5 triệu mỹ kim. Tôi xin cảm ơn vài ân nhân vừa mới nghe đã nhanh chóng đóng góp “mở hàng”. Nếu anh chị em có muốn ghi tên cha mẹ (còn sống cũng như đã qua đời) bên trong Nhà Châu thì đây cũng là dịp để làm điều đó. Các cha trong xứ sẽ cầu nguyện mỗi ngày cho những người có tên trong Nhà Châu.

Cầu chúc anh chị em và gia đình một tuần lễ an lành.

**Lm. Giuse Lê Trung Tường**

Chánh xứ

*Our Lady of Lavang Church, 389 E. Santa Clara Street, San Jose, CA 95113 - (408) 291-6280*